

Mô tả cách nhà trường sẽ xây dựng năng lực cho sự tham gia của phụ huynh bao gồm cách khuyến khích phụ huynh trở thành đối tác bình đẳng trong việc giáo dục con cái họ.

Để đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh, trường chúng tôi:

Phải cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp phụ huynh làm việc với con cái họ nhằm cải thiện thành tích của con họ, chẳng hạn như đào tạo đọc viết và sử dụng công nghệ, nếu thích hợp, để thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh.

Ủy ban ACIP của Alba làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả tài liệu và chương trình đào tạo dành cho phụ huynh đều phù hợp chặt chẽ với các mục tiêu đã xác định của trường chúng tôi. Trong suốt năm, các lớp nuôi dạy con cái sẽ được tổ chức về các chủ đề nhằm giải quyết các mục tiêu đã được xác định của trường. Vì Ủy ban ACIP của chúng tôi xác định việc đọc là mục tiêu nên chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học có sự tham gia của phụ huynh về chủ đề này và cung cấp cho phụ huynh dữ liệu thành tích học tập của học sinh cũ ng như các tài liệu liên quan.

Các chủ đề cụ thể sẽ bao gồm việc đọc sách cùng con bạn, tạo môi trường học tập tại nhà và làm việc với tư cách là cộng tác viên với giáo viên của con bạn. Sử dụng công nghệ để truy cập và theo dõi thành tích của học sinh cũ ng sẽ là chủ đề được chia sẻ với phụ huynh.

Phải giáo dục giáo viên, nhân viên văn phòng và các nhân viên khác của trường, với sự hỗ trợ của phụ huynh, về giá trị và lợi ích đóng góp của phụ huynh cũ ng như cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ huynh như những đối tác bình đẳng, thực hiện và điều phối chương trình dành cho phụ huynh và xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường.

Alba sẽ tiếp tục làm việc với các giáo viên của mình thông qua các cuộc họp nội bộ, khoa, phòng ban và cấp lớp để hiểu tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và rằng phụ huynh là đối tác của chúng tôi. Năm nay, ủy ban ACIP của chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa các mục tiêu đã xác định của trường và các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh. Do đó, năm nay các nhà lãnh đạo giảng dạy của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với từng giáo viên chính để đảm bảo rằng các cuộc họp cấp lớp và tinh thần của học sinh mới bắt đầu tập trung vào sự tham gia của phụ huynh. Hiệu trưởng sẽ đặt kỳ vọng rằng giáo viên sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch cho các hoạt động và tài liệu có sự tham gia của phụ huynh để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đã được xác định của trường chúng ta.

Trong phạm vi khả thi và phù hợp, sẽ điều phối và tích hợp các chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh với các chương trình liên bang khác, đồng thời tiến hành các hoạt động khác, chẳng hạn như trung tâm nguồn lực dành cho phụ huynh, nhằm khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo dục con cái họ.

Alba điều phối chương trình có sự tham gia của phụ huynh dành cho tất cả phụ huynh. Người hỗ trợ nuôi dạy con cái của chúng tôi làm việc cùng với

Phòng Nuôi dạy Con cái của Học khu nhằm tối đa hóa lợi ích từ tất cả các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều phù hợp với mục tiêu ACIP của chúng tôi. Các hoạt động bao gồm Open House, Ngày hội phụ huynh toàn tiểu bang, Hội nghị hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên và Lễ kỷ niệm Ngày tự hào.

Phải đảm bảo rằng thông tin liên quan đến chương trình của trường và phụ huynh, các cuộc họp và các hoạt động khác được gửi đến phụ huynh của trẻ tham gia theo hình thức và trong phạm vi có thể, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Alba điều phối chương trình có sự tham gia của phụ huynh dành cho tất cả phụ huynh. Chúng tôi hiện có 17 học sinh ELL và những phụ huynh này được khuyến khích tham gia tích cực vào các hoạt động nuôi dạy con cái của chúng tôi. Chúng tôi có một giáo viên ESL bán thời gian làm việc với người hướng dẫn phụ huynh để đáp ứng nhu cầu đào tạo của những phụ huynh này. Người hỗ trợ nuôi dạy con cái của chúng tôi làm việc cùng với Phòng Nuôi dạy con cái của Học khu để tối đa hóa lợi ích của tất cả các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều phù hợp với các mục tiêu ACIP của chúng tôi.

Phải cung cấp sự hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động tham gia của phụ huynh khi phụ huynh có thể yêu cầu.

Phải cung cấp sự hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh khi phụ huynh có thể yêu cầu. Alba nỗ lực hết sức để làm việc với phụ huynh trong việc đáp ứng các yêu cầu liên quan đến sự tham gia của họ vào việc giáo dục con cái họ. Thông tin thu thập được từ các cuộc khảo sát dành cho phụ huynh sẽ được sử dụng trong các hoạt động lập kế hoạch nhằm cố gắng thu hút càng nhiều phụ huynh càng tốt trong các sự kiện và lịch trình có sự tham gia của phụ huynh.

Mô tả cách nhà trường đảm bảo cung cấp sự tham gia của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh của học sinh đi cư; bao gồm việc cung cấp thông tin và báo cáo của trường theo hình thức và, trong phạm vi có thể thực hiện được, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Trường Trung học Cơ sở Alba, trong phạm vi có thể thực hiện được, tạo cơ hội cho tất cả phụ huynh tham gia, bao gồm cả những người có trình độ tiếng Anh hạn chế và phụ huynh khuyết tật. Alba có 42 học sinh châu Á và 17 học sinh ESL; do đó, tất cả các thông báo dành cho phụ huynh đều được cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, chúng tôi tuyển dụng một giáo viên ESL bán thời gian để hỗ trợ giao tiếp bằng lời nói với những phụ huynh này. Lúc này, Alba có 10 học sinh nhập cư. Những học sinh này được theo dõi tiến độ học tập và tại Alba, chúng tôi hợp tác với phụ huynh của những học sinh này để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo cơ hội thành công. Mọi nỗ lực được thực hiện để hỗ trợ các bậc cha mẹ khuyết tật.



Mobile County
PUBLIC SCHOOLS

Hệ thống trường công quận Mobile

PETER F. ALBA

Trường trung học cơ sở

Kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình

2023- 2024



Jeremy McGu , Hiệu trưởng

Glenda Pouliot, Trợ lý Hiệu trưởng

Mô tả cách trường sẽ triệu tập một cuộc họp trường niên để thông báo cho phụ huynh về sự tham gia của trường vào Tiêu đề I và giải thích các yêu cầu của Tiêu đề I, bao gồm cả khoản dành riêng 1% và quyền tham gia của phụ huynh.

Trong tháng đầu tiên trường đi vào hoạt động, Trường Trung học Cơ sở Alba tổ chức cuộc họp trường niên bắt buộc với phụ huynh Tiêu đề I. Phụ huynh được thông báo về cuộc họp thông qua: (1) thông báo học sinh gửi về nhà, (2) các cuộc gọi điện thoại cho từng phụ huynh/người giám hộ qua hệ thống School Messenger, và (3) trang web của Trường Trung học Cơ sở Alba bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt. Để hỗ trợ tạo cơ hội cho tất cả phụ huynh tham dự, cuộc họp được tổ chức vào hai thời điểm riêng biệt--một lần trong ngày học và một lần vào buổi tối. Các chủ đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp năm nay là:

Ý nghĩa của việc trở thành Trường Title I

Khoản dành riêng 1%- Kế hoạch Tiêu đề I của LEA

Kế hoạch tham gia của phụ huynh LEA

ACIP của Alba Middle

Kế hoạch tham gia của phụ huynh nhà trường

Thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh

Yêu cầu bằng cấp của giáo viên của con bạn

Thông báo giáo viên không đạt tiêu chuẩn cao

Đánh giá hàng năm về Kế hoạch tham gia của phụ huynh

Quy trình để tất cả các phụ huynh theo Tiêu đề I có thể tham gia vào

khoản dành riêng 1%, Kế hoạch Tiêu đề I của LEA, ACIP, các sửa đổi vào

khế ước, LEA và Chương trình Phụ huynh Học được

Kế hoạch tham gia và đánh giá hàng năm của LEA

Kế hoạch tham gia của phụ huynh

Giới thiệu Lãnh đạo Phụ huynh/Người liên hệ.

Mô tả cách thức cung cấp số lượng và hình thức linh hoạt các cuộc họp phụ huynh, chẳng hạn như các cuộc họp vào buổi sáng hoặc buổi tối, và có thể cung cấp kinh phí được cung cấp theo phần này để vận chuyển, chăm sóc trẻ hoặc thăm nhà, vì các dịch vụ đó liên quan đến sự tham gia của cha mẹ.

Ban lãnh đạo và nhân viên của Trường Trung học Cơ sở Alba có niềm tin mãnh liệt vào tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và do đó đã đưa ra các biện pháp để tổ chức các cuộc họp phụ huynh theo lịch trình linh hoạt. Cuộc họp trường niên của chúng tôi dành cho phụ huynh có con tham gia sẽ được tổ chức hai lần trong quý đầu tiên của năm học-- một lần vào ban ngày và một lần vào buổi tối. Ngoài ra, các hoạt động nuôi dạy con cái sẽ được tổ chức vào những thời điểm khác nhau, bao gồm các buổi sáng và buổi tối.

Mô tả cách phụ huynh sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch, xem xét và cải tiến

Chương trình Tiêu đề I (Lưu ý: Nêu rõ quy trình của trường về cách tất cả phụ huynh Tiêu đề I có cơ hội tham gia vào việc ra quyết định).

Trường Trung học Cơ sở Alba tin tưởng vào việc thu hút sự tham gia của phụ huynh vào tất cả các khía cạnh của chương trình Tiêu đề I. Quy trình của chúng tôi về cách tất cả phụ huynh có cơ hội tham gia vào việc ra quyết định như sau: Nhân viên nhà trường và lãnh đạo phụ huynh hiểu biết về Tiêu đề I, sự tham gia của phụ huynh và quyền của phụ huynh đóng vai trò là đại diện trong ủy ban ra quyết định và là người liên hệ. Người để phụ huynh trả lời các câu hỏi về sự tham gia của phụ huynh và quyền của phụ huynh. Họ thông báo cho phụ huynh về các công việc khác nhau của ủy ban và nhận ý kiến đóng góp từ phụ huynh về các quyết định của ủy ban. Họ hỗ trợ đánh giá kế hoạch tham gia của phụ huynh và hỗ trợ đào tạo các phụ huynh khác trở thành người lãnh đạo phụ huynh. Phụ huynh Title I được giới thiệu với lãnh đạo phụ huynh tại cuộc họp trường niên của phụ huynh Title I vào đầu năm học. Phụ huynh được nhắc nhở về các hoạt động tham gia diễn ra trong suốt năm thông qua trang web của Trường Trung học Cơ sở Alba, Facebook, Twitter, bản tin hàng tuần, bảng quảng cáo và tin nhắn điện thoại.

Mô tả cách sử dụng kinh phí được phân bổ cho sự tham gia của phụ huynh trong trường.

Trường Trung học Cơ sở Alba sử dụng quỹ tham gia của phụ huynh để mua tài liệu và đồ dùng (\$3,375,90) cho việc đào tạo phụ huynh của trường chúng tôi, bao gồm cả bưu phí (\$1,000) để thông báo cho phụ huynh.

Mô tả cách nhà trường cung cấp thông tin kịp thời cho phụ huynh của các trẻ tham gia theo một hình thức thống nhất và trong phạm vi có thể thực hiện được bằng ngôn ngữ họ có thể hiểu về các chương trình theo Tiêu đề I, mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy đang sử dụng, các hình thức đánh giá học tập, và các kỳ vọng về thành tích được sử dụng, và, nếu được phụ huynh yêu cầu, các cơ hội họp trường xuyên để đưa ra các đề xuất và tham gia một cách thích hợp vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con cái họ.

Tại các cuộc họp phụ huynh trong suốt học kỳ, Trường Trung học Alba gửi thông tin về các chương trình Title I, chương trình giảng dạy và các hình thức đánh giá học tập được sử dụng. Phụ huynh tìm hiểu về các mục tiêu ưu tiên trong môn đọc và toán. Họ cũng tìm hiểu về cách lên lịch họp phụ huynh-giáo viên và được nhắc nhở về cách họ có thể tham gia vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con mình. Một thông dịch viên có thể được cung cấp khi cần thiết để liên lạc với phụ huynh cần dịch vụ này. Ngoài ra, tài liệu được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ khi có thể.

Mô tả cách phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh chia sẻ trách nhiệm trong việc cải thiện thành tích học tập của học sinh đối với các học sinh tham gia (Cách Thỏa thuận Nhà trường-Phụ huynh được cùng phát triển với phụ huynh Tiêu đề I; cách sử dụng, xem lại và cập nhật).

Trường Trung học Cơ sở Alba đã sửa đổi thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh vào tháng 5 năm 2023 theo yêu cầu của ban lãnh đạo nhà trường. Thỏa thuận mới được phát triển thông qua nỗ lực phối hợp của các nhân viên nhà trường, Ủy ban Cố vấn Phụ huynh Tiêu đề I của trường chúng tôi và hai học sinh. Tất cả phụ huynh đều được cấp một bản sao của bản thỏa thuận mới khi đăng ký. Họ được yêu cầu ký vào các biên bản thể hiện cam kết hợp tác với nhà trường để đảm bảo sự thành công của con cái họ. Các thỏa thuận đã được thảo luận với các giáo viên tại các cuộc họp của khoa. Mỗi giáo viên được giao trách nhiệm giải thích bản thỏa thuận cho học sinh và lấy chữ ký của học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm cất tập tài liệu trong lớp học để sử dụng trong quá trình trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên và/hoặc học sinh-giáo viên ences.

Mô tả các thủ tục cho phép phụ huynh gửi ý kiến về sự không hài lòng với Cải tiến liên tục (CIP)

Kế hoạch.

Nếu phụ huynh thấy kế hoạch không đạt yêu cầu, họ có quyền gửi mối quan ngại của mình bằng văn bản cho nhà trường và nhà trường sẽ gửi mối quan ngại của họ đến văn phòng trung tâm tại cùng thời điểm ACIP được gửi.



14180 Đại lộ Nam Wintzell

Bayou La Batre, AL 36509-2423

Điện thoại: **251-824-4134** Fax: **251-221-2505**

Web Site: <http://alba.mcm.schoolinsites.com>